





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>เลื่อนประชุม! ปมจ่ายยา 32 อาการเล็กน้อย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- จากกรณี ที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง 2 สภาวิชาชีพ และทางออกโครงการจ่ายยา 32 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของ สปสช. ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยมีตัวแทนของทั้ง 2 สภาวิชาชีพ คือ 1.สภาเภสัชกรรม และ 2.แพทยสภา ฝั่งละ 3 ท่าน และมีประธาน 1 ท่านเป็นนักกฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่า แพทยสภาได้มีการขอเลื่อนนัดประชุมครั้งแรกออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากติดช่วงการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหม่</p> <p>ล่าสุด รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดในการเลื่อนประชุมครั้งนี้ ทราบเพียงว่าทางแพทยสภามีการประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจึงขอเลื่อนประชุมออกไป แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดการประชุมใหม่ออกมา อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าแม้จะไม่มีการประชุมในตอนนี้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร้านขายยาในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ประชาชนสามารถเข้ารับยาได้ใน 30 กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และทางสภาเภสัชกรรมก็มั่นใจว่า การดำเนินงานทุกอย่างถูกต้อง ดังนั้น การเปิดโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ในระยะที่ 4 ซึ่งจะประกาศใช้ 31 จังหวัดให้ครบ 77 จังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ตนเชื่อว่าร้านขายยาในโครงการมีความมั่นใจในการให้บริการ เพราะทาง สปสช. เองก็ออกมายืนยันแล้วว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะทำได้ออกไป จนกว่าคำวินิจฉัยของศาลจะออกมา ส่วนเรื่องของการหารือกันระหว่างสภาวิชาชีพ ทางแพทยสภาก็มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยในการให้บริการ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณกันได้ ดูว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการประชาชนมากขึ้น ไม่ต้องเป็นการยื่นร้องต่อศาล แต่ก็เชื่อว่าถ้าพูดคุยกัน ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>คิกออฟฉีดวัคซีนสกัดเชื้อHPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ ผจก., บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, fm91bkk, tv5hd, hfocus, tnn, thebetter, sondhitalk, ch7, ch3, thansettakij, newtv, siamrath, thecoverage,inn, thebangkokinsight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุโรคมะเร็งปากมดลูก ภายใต้นโยบายต่อต้านมะเร็งครบวงจร โดยมีวัคซีน 2 หรือ 4 สายพันธุ์ 400,000 โดส และ 9 สายพันธุ์ 673,500 โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.หญิงอายุ 11-20 ปี ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 2.นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2567 3.หญิงอายุ 11-20 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน การคิกออฟจะเริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2567 ที่โรงเรียนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ตั้งเป้าฉีดวัคซีนมากกว่า 1 ล้านโดส นอกจากนี้ หญิงที่มีอายุเกินเป้าหมายสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีที่หน่วยบริการรัฐ ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยังมีมติเร่งรัดฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม และไทรินในพื้นที่ครอบคลุมต่ำ โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนไทริน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแรกคลอด</p>	
<p><b>กก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบ 3 แนวทางฉีดวัคซีน"หัด-ไทริน-HPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ โรคหัด และโรคไทริน เนื่องจากยังพบรายงานผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคใต้ และการสานต่อนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย นอกจากนี้ ยังเห็นชอบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดนราธิวาส 3 ด้าน รวมถึงรับทราบนโยบายการสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในการจัดซื้อจัดหาวัดซีน ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด 19</p>	
<p><b>กรณีการเสียชีวิตของ ผิง ชญาดา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, topnews, ejan, one31, amarintv, ch7, nation, workpoint23, mcot)</p> <p>- นางฉันทภาพ พรว้าหอม อายุ 47 ปี กล่าวถึงปมการเสียชีวิตของน้องผิง ชญาดา เขื่อท่านวณดมรณะ ว่า จะนำศพไปฃาปนกิจตามกำหนดเดิมวันที่ 11 ธ.ค. เวลา 15.00 น. ที่วัดป่าสามัคคีธรรม เพราะหากจะนำศพไปส่งชันสูตรต่อ จะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นงานฃาปนกิจอาจจะปล่อยไปอย่างไร้เพราะทำอะไรไม่ได้แล้ว พร้อมยอมรับยังทำใจไม่ได้และยังติดใจกับการเสียชีวิตอยู่ โดยเชื่อว่าการติดเชื้อในกระแสเลือด ป่วยไขสันหลังอักเสบหรือเรื่องเชื้อรา จะต้องมีส่วนเหตุที่มาที่ไปเหตุกระดูกเคลื่อนจึงนำไปสู่โรค เพราะน้องเป็นคนแข็งแรง</p> <p>- ผู้สื่อข่าวรายงานการสำรวจโซนร้านนวดริมหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี พบบรรยากาศร้านนวดเงียบเหงา ไม่ค่อยมีลูกค้ามาใช้บริการเหมือนแต่ก่อน โดยนางชินภา เจ้าของร้านนวดล็อก 42 ที่น้องผิง ชญาดา เคยมานวด กล่าวขอความเป็นธรรมว่าตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าหมอนวดทำให้น้องผิงตาย ต้องปิดร้านชั่วคราวเพราะหมอนวดที่ร้านไม่กล้ามาทำงาน เพราะกลัวทำให้คนตาย และเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่คิดว่าหมอนวดที่ร้านทำให้คนตาย ซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นใจหมอนวดด้วย</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าไขสันหลังอักเสบเป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการอักเสบของไขสันหลัง อันเนื่องมาจากการติดเชื้อ การอักเสบจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือไม่ทราบสาเหตุ โดยมากผู้ป่วยมักมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทในระยะเวลารวดเร็ว สำหรับแนวทางการตรวจวินิจฉัย จะเริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และส่งตรวจเอกซเรย์เพื่อยืนยันตำแหน่ง และลักษณะความผิดปกติ ร่วมกับการส่งตรวจเลือด และเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง เพื่อหาสาเหตุของการอักเสบว่าเกิดจากการติดเชื้อชนิดใด หรือเกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติชนิดไหน เมื่อทราบสาเหตุที่จำเพาะ จะนำไปสู่กระบวนการรักษาให้ตรงตามสาเหตุ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีสาเหตุการเสียชีวิตของผิง ชญาดา ว่า ข้อมูลการเอกซเรย์และการตรวจ MRI สรุปลวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบและเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนวด และขอให้ชช.มั่นใจเรื่องการนวดแผนไทยและการแพทย์แผนไทย เพราะ สธ.มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจคุณภาพสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ejan, hfocus)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาในโรงพยาบาล 507 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจจำนวนหนึ่ง และมีผู้เสียชีวิต 5 รายในช่วงวันที่ 24-30 พ.ย. 67 กรมฯ กำลังจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดและจะตรวจสอบหากตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องให้จัดหาวัดซีนป้องกันโควิด 19 ฟรี สำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่ม 608 นพ.ภาณุมาศระบุว่า จะนำประเด็นนี้หารือในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความจำเป็น ปัจจุบันสถานพยาบาลภาครัฐไม่มีวัดซีนฟรีให้บริการ ประชาชนที่ต้องการวัดซีนต้องรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีการใช้บริการน้อยลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, linetoday)</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ตัวอย่างของคนป่วย ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดเป็นจำนวนมาก แต่ได้รับการปฏิเสธจากโรงพยาบาลว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน บางรายได้รับการปฏิเสธจากทางการ สธ. และ สปสช ว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน ทางกรถึงกับประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่า ผู้เสียชีวิตและผู้ที่มีอาการรุนแรงจากวัคซีนทั้งประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ราย</p> <p>วัคซีนที่ฝากไปกับไวรัสเป็นๆเช่น astra รวมทั้งวัคซีนปรับแต่ง mRNA ที่อยู่ในอนุภาคนาโนไขมันไม่ได้เพียงแต่ก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนในระยะสั้นหรือระยะกลางภายในสามเดือนเท่านั้น แต่ยังคงเกิดในระยะยาวต่อในรูปแบบของอาการทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมอง จิตอารมณ์ ชัก นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อเจ็บปวด ข้อเส้นเอ็นอักเสบ ความผิดปกติทางเพศ ทางประจำเดือน รวมทั้งอาการอักเสบทางผิวหนัง ทางตา ผื่นรัง และทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่หดท้องผูกท้องเสียสลับ ภาวะสมองเสื่อม แม้กระทั่งมีการอักเสบ ประการสำคัญ ถ้าตรวจวันนี้ไม่เจอ ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยตลอดไป เพราะจะเกิดปะทุขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ถ้าไม่ออกมาเรียกร้องเพื่อให้ทราบความจริง เพื่อที่จะได้หยุดระงับการฉีดทันที เพื่อที่จะได้ระงับเทคโนโลยีนี้ไม่ให้ใช้กับวัคซีนอื่น เพื่อที่จะให้คนป่วยและครอบครัวได้รับการเยียวยา ถ้าไม่ทำก็ไม่ควรเป็นแพทย์อีกต่อไป</p>	
<p><b>การฉีดฟิลเลอร์อย่างปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วีรวัต อูรานันท์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการฉีดฟิลเลอร์อย่างไรไม่ให้หน้าพัง เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ คือการฉีดสารเติมเต็มให้แก่ผิวหนัง ช่วยแก้ไขปัญหามี ริ้วรอยร่องลึก บริเวณต่างๆของใบหน้า ให้กลับมาดูอ่อนเยาว์ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด รวมถึงควรทราบข้อควรปฏิบัติและข้อแนะนำก่อนและหลัง การฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกวิธีเพื่อลดการเกิด ความผิดปกติหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หากมีอาการชา บวม แดง หรือผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, newtv, thailandplus, thebangkokinsight, sondhitalk, inn, mcot)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. แนะนำประชาชนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ว่าผ่านการขึ้นทะเบียน ออย. หรือไม่ เลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช้ฟิลเลอร์เถื่อนที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรง เนื้อเยื่อตาย หรือใบหน้าผิดรูป หากพบอาการผิดปกติหลังฉีด ควรรีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน QR CODE ที่กำกับโดย ออย.</p>	
<p><b>อย่ากินยาพาราร่วมกับแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- จากกรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์ เตือน ห้ามกินยาพาราเซตามอล ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ตับเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางกรมอนามัย ระบุว่า เป็นข่าวจริง ที่ไม่ควรกินยาพาราเซตามอล ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ตับเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเป็นอันตรายต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับอยู่แล้ว</p>	
<p><b>6 สัญญาณเตือนร่างกายกำลังขาดวิตามินซี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-ตามที่มีข้อมูลกล่าวถึง 6 สัญญาณเตือนร่างกายกำลังขาดวิตามินซี กรมอนามัย พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลจริง วิตามินซีเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และการดูดซึมธาตุเหล็ก หากร่างกายขาดวิตามินซีอาจแสดงสัญญาณเตือน เช่น แผลหายช้า ผิวแห้งกร้านมีริ้วรอย น้ำหนักเพิ่มขึ้น เลือดออกตามไรฟัน เหงื่อเย็น และภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ เมื่อสังเกตพบอาการเหล่านี้ควรเพิ่มอาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม สตรอว์เบอร์รี่ กีวี มะละกอ และผักใบเขียว หรือปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและคำแนะนำที่เหมาะสมในการรับประทานวิตามินซี</p>	
<p><b>พบผู้เสียชีวิตในบ่อน้ำทิ้งโรงงานปลาร้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, เดลินิวส์, 77ข่าวเด็ด, Nation, Amarin)</p> <p>- จนท.ตำรวจ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ่อน้ำทิ้งโรงงานปลาร้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 5 ราย สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าของโรงงานสั่งให้คนงานทำความสะอาดบ่อ และต่อมาไม่สามารถติดต่อผู้ใดได้ พนักงานสอบสวนได้ทำการประสาน จนท.พิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์ และแพทย์เวร รพ.หล่มสัก ร่วมทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ มีรายงานว่าบ่อน้ำดังกล่าวเป็นบ่อน้ำทิ้งซึ่งมีก๊าซไข่เน่า เบื้องต้นคาดสาเหตุเสียชีวิตมาจากอากาศไม่เพียงพอและสูดดมก๊าซไข่เน่าจนหมดสติและขาดอากาศหายใจ</p>	
<p><b>พิจิตรผจญฝุ่นพิษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด )</p> <p>-นางสาวธัญญา นัยพินิจ รองผู้ว่า พิจิตร ได้ลงนามคำสั่งใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพิจิตร ปี 2567/2568 โดยประกาศให้งดการเผาเด็ดขาดในที่โล่งแจ้งทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่</p>	

